

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

### ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tôi tên **NGUYỄN THỊ THẢO**, pháp danh **Thích nữ Nhật Khương**, sinh ngày 14/6/1949. Nguyên quán của tôi ở Thụy Dũng, Thụy Anh, Thái Bình nhưng Bình Phước là quê hương thứ hai của tôi.

Tôi xuất gia năm 1962 tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang trụ trì chùa Quang Minh, số 322, QL.14, phường Tân Đông, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; là Phó phân Ban Ni giới Trung ương, Phó Ban Trị sự, Trưởng phân Ban Ni giới tỉnh Bình Phước.

Được sự tín nhiệm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBMTTQVN giới thiệu tôi ứng cử HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là một vinh dự của người được đại diện cho tiếng nói cử tri, là cầu nối của cử tri với các ngành chức năng của tỉnh.

Nếu được trở thành đại biểu của nhân dân tỉnh Bình Phước - nơi mà “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” – tôi sẽ cống hiến hết khả năng của mình, nhằm góp phần xây dựng địa phương, nơi tôi ứng cử được tốt hơn. Cùng toàn dân cả tỉnh chung tay kiến tạo một tỉnh Bình Phước giàu đẹp, văn minh đạo đức, năng động và nghĩa tình hơn.

Thưa quý cử tri, chúng ta ai cũng biết, Bình Phước là một tỉnh vùng biên giới, giáp nước bạn Campuchia, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Đa số dân chúng siêng năng cần cù, nhưng sự bao tiêu đầu ra của hoa lợi còn bất cập và đầy rủi ro. Thêm vào đó, 2 năm nay dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp nơi trên thế giới, kinh tế của người dân còn lao đao khốn khổ. May mắn, nhờ tài lãnh đạo của chính quyền các cấp, sự tuân hành pháp luật của người dân, nên kinh tế - xã hội đã đạt nhiều thành quả. Quan trọng hơn, đến nay Bình Phước là một trong những tỉnh chưa có người nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, để khắc phục hậu quả kinh tế do dịch bệnh và thiên tai không phải việc làm một sớm một chiều, mà ở đây phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội.

Là đại biểu HĐND khóa IX, được sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào cử tri tin tưởng, đã giúp tôi hoàn thành tốt vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp sức cho HĐND tỉnh ban hành những quyết sách đúng đắn, đề khắc phục những khó khăn, đem đến sự bình ổn cho toàn dân.

Tuy nhiên, tỉnh Bình Phước vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân mà bản thân tôi luôn trăn trở như: Nguồn

nhân lực chất lượng cao ngành y tế chưa thật dồi dào, dẫn đến tình trạng người dân phải điều trị vượt tuyến, ô nhiễm môi trường và trẻ hóa tệ nạn xã hội là mối lo của toàn dân. Phương pháp giáo dục và hướng nghiệp cho một số đồng bào dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh còn bất cập, lưới điện chưa đến được một số nơi trong thành phố và các huyện, thị xã. Hệ lụy của chất độc dioxin thời chiến tranh vẫn còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Những giá trị văn hóa truyền thống đặc thù của một số đồng bào dân bị mai một... Hy vọng các đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa X cùng các ngành chức năng tỉnh Bình Phước có nhiều quyết sách vững vàng, sáng tạo, đưa Bình Phước đi lên cùng với sự phát triển của cả nước.

Qua nghiên cứu lịch sử, được biết từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam thì tinh thần từ bi cứu khổ của Đức Phật đã ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống, văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc ta. Thế nên, với cương vị là một tu sĩ Phật giáo, thừa hưởng *hạnh nguyện vị tha* của Đức Phật, tôi cố gắng đem hết khả năng có thể của mình cống hiến. Mong rằng phần nào xoa dịu những khó khăn nhất thời của *những mảnh đời bất hạnh*. Đồng thời khuyên nhủ tín đồ tuân hành luật pháp, giữ trọn *năm giới điều Phật dạy* thì chắc chắn tệ nạn xã hội không còn cơ hội phát sinh.

Nếu được sự tín nhiệm của cử tri, tiếp tục được bầu vào HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ và vai trò của một đại biểu dân cử. Tôi sẽ tập trung vào các trọng điểm sau:

1/ Gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất chính đáng của quý vị, kịp thời cùng các tổ đại biểu đề đạt những ý kiến kiến nghị đúng đắn ấy đến các cơ quan chức năng để được giải quyết thỏa đáng. Tập trung hơn nữa về phương pháp giáo dục và hướng nghiệp để cho hơn 40 đồng bào dân tộc tỉnh nhà tự tin và làm chủ vận mệnh mình trong cuộc sống “tự lực cánh sinh”.

2/ Quyết tâm đem tư tưởng từ bi, bình đẳng của Đức Phật, phổ biến sâu rộng vào các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào Phật tử để góp phần xây dựng giá trị đạo đức và lòng yêu nước cao độ của đồng bào tỉnh nhà. Để tình yêu thương lan tỏa đến mọi người, giảm thiểu tối đa tệ nạn xã hội.

3/ Là thành viên trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban từ thiện Phật giáo tỉnh, tôi sẽ phân đấu hết khả năng của mình, góp phần bé nhỏ trong việc xây dựng một Giáo hội Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển. Luôn thực hiện đúng Hiến chương của Giáo hội, tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng dân tộc; Xây dựng tinh thần đoàn kết với các tôn giáo bạn bè cùng nhau phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Huy động nhiều hơn nữa những trái tim đồng cảm với nỗi bất hạnh của cuộc đời, để vơi bớt nỗi khổ đau cho xã hội.

4/ Dù được quý vị tin tưởng bầu vào HĐND tỉnh hay không, tôi vẫn quyết tâm cùng chư tôn Đức Tăng Ni và Phật tử tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Vì làm lợi ích cho chúng sinh chính là tâm nguyện của người tu sĩ Phật giáo chúng

tôi. Chân thành cảm ơn đến quý cấp lãnh đạo, các ngành chức năng và ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi được bày tỏ quyết tâm của mình với sự lắng nghe, thấu hiểu trong tinh thần hòa hợp đoàn kết này.

***Trân trọng cảm ơn!***